



BTG ขอเสนอ: กระตุ้นความสุข

ล็อกเป้าและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยแบบเกมอาร์เคดสุดเร้าใจไปกับเกมกระตุ้นความสุข!

เลี้ยงไปยังตาราง 5x5 ที่ทุกชัยชนะจะทำให้เกิดการระเบิดสุดตระการตา ทุกการหมุนและทุกการกระทำจะทำให้เป้าหมายวางสัญลักษณ์ไวลด์ในตำแหน่งสุ่ม ส่วนแผงโบนัสทั้ง 2 ก็สามารเปิดตัวคูณ ระเบิด หรือเหรียญโกป็นได้ จับตามองการจัดเรียงตัวคูณกับตำแหน่งสุดท้ายของเป้าหมาย ซึ่งจะเติมพลังให้ไวลด์และยกระดับการเล่นของคุณไปสู่อีกขั้น เตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาทีระเบิดทำงาน ซึ่งจะสร้างเส้นทางสู่สัญลักษณ์ไวลด์สูงสุด 4 ตัวเพื่อคว้ารางวัลมหาศาล

เข้าสู่ฟรีสปินเมื่อตำแหน่งสุดท้ายของเป้าหมายตรงกับเหรียญโกป็นในแผงโบนัสทั้งสอง รับประสบการณ์อันเกิดคาดเมื่อเป้าหมาย 2 ตัววางไวลด์แบบสุ่ม เปลี่ยนทุกการหมุนให้เป็นเรื่องตื่นตาตื่นใจ ดำดิ่งสู่ความตื่นเต้นของ Win Exchange™ ที่จะเปลี่ยนรางวัลใหญ่ของคุณเป็นฟรีสปินแบบทันใจ เหนียวไกแล้วตรงเข้าสู่ฟรีสปินทันทีด้วยการซื้อโบนัส™

เตรียมพร้อมล็อกเป้า บรรจกระสุน และเริ่มต้นการผจญภัยแบบอาร์เคดแบบที่ไม่เหมือนใครไปกับเกมกระตุ้นความสุข!

สิ่งที่น่าสนใจ

- ไวลด์เป้าหมายในทุกการหมุนและการกระทำ
- แผงโบนัสจะเปิดตัวคูณ ระเบิด หรือเหรียญโกป็น
- ฟรีสปินพร้อมไวลด์เป้าหมาย 2 ตัวในทุกการหมุนและการกระทำ
- Win Exchange™ สำหรับเปลี่ยนรางวัลใหญ่ให้เป็นฟรีสปิน
- ซื้อโบนัส™สำหรับซื้อฟรีสปิน

ข้อมูลทั่วไป

คอลัมน์ x แถว	5 x 5
ประเภทเกม	คลัสเตอร์
เงินรางวัลสูงสุด	50,000x
ความเสี่ยง	สูงมาก
เดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.20
เดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 5 (เปิดรับสูงสุด 250,000), 10 (เปิดรับสูงสุด 500,000), หรือ 20 (เปิดรับสูงสุด 1,000,000)
คุณสมบัติ	5 (ไวลด์เป้าหมาย, แผงโบนัส, ฟรีสปิน, Win Exchange™, ซื้อโบนัส™)
RTP	96.58%

คุณสมบัติในเกม



ไวด์เป้าหมาย

เริ่มต้นการผจญภัยไปกับ 5 แถวและ 5 คอลัมน์ที่ทุกการชนจะทำให้หน้าจอสว่างวาบ สัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลจะปลดปล่อยพลังด้วยการระเบิด ทำให้สัญลักษณ์ใหม่จากด้านบนหล่นลงมา ทุกการหมุนและการระเบิดจะทำให้เป้าหมายปรากฏขึ้นและวางสัญลักษณ์ไวด์ไปยังตำแหน่งแบบสุ่ม



แฟงโบนัส

ทุกการหมุนและการกระทำมีโอกาสทำให้แฟงโบนัสทั้ง 2 แสดงตัวคุณ ระเบิด และเหรียญไกบีน ฝ้ามองตัวคุณเรียงคู่กับตำแหน่งสุดท้ายของเป้าหมายที่จะเติมพลังให้กับไวด์ตัวใหม่ จัดเรียงเป้าหมายของคุณให้เข้ากับตัวคุณในแฟงโบนัสทั้งสองอย่างแม่นยำเพื่อปลดล็อกรางวัลที่เหนือค่าบรรยาย เมื่อรวมพลังทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ว คุณก็จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ไวด์เป้าหมายขั้นสูงสุด! พร้อมรับแรงกระแทกจากระเบิดในเวลาที่คุณจะเคลียร์แถวหรือคอลัมน์ทิ้งไปพร้อมสร้างไวด์สูงสุดถึง 4 ตัว สูดยอดรางวัลกำลังรออยู่เมื่อตำแหน่งสุดท้ายของเป้าหมายเรียงตรงกับเหรียญไกบีนในแฟงโบนัสทั้งสอง ซึ่งจะมอบฟรีสปิน 8 ครั้งให้คุณได้รับโอกาสที่เต็มไปด้วยการหมุนของไกบีนสุดหรรษา



ฟรีสปิน

เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเป้าหมาย 2 ตัววางไวด์ในตำแหน่งต่างๆ บนหน้าจอ ที่จะเปลี่ยนทุกการหมุนและการกระทำให้กลายเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายที่แสนตื่นเต้น เท่านั้นยังไม่พอ ฟรีสปินพิเศษ 3 ครั้งจะถูกปล่อยออกมาเมื่อตำแหน่งสุดท้ายของเป้าหมายเรียงตรงกับเหรียญไกบีนในแฟงโบนัสทั้งสอง เป็นส่วนผสมของชัยชนะทีละตัวเพื่อให้ฟรีสปินทุกครั้งของคุณเต็มไปด้วยโอกาส



Win Exchange™

ใช้ Win Exchange™ ให้คุ้มค่าสำหรับไกบีนหรรษาที่จะเปลี่ยนรางวัลใหญ่ของคุณให้กลายเป็นฟรีสปิน! เมื่อใดก็ตามที่ชนะเต็มพินระหว่าง 25x ถึง 100x คุณจะมีตัวเลือกในการแลกเปลี่ยนรางวัลทั้งหมดเพื่อคว้าโอกาสได้รับฟรีสปิน 8 ครั้ง โอกาสในการชนะนั้นจะแสดงเป็นสีเขียวบนวงล้อ เมื่อใดก็ตามที่ชนะเต็มพิน 100x ขึ้นไป คุณจะมีตัวเลือกในการแลกเปลี่ยนเต็มพิน 100x ให้เป็นฟรีสปิน 8 ครั้ง



ซื้อโบนัส™

กดที่ไอคอน ซื้อโบนัส™ เพื่อซื้อฟรีสปิน 8 ครั้งด้วยราคา 100x ของเงินเดิมพัน พร้อมตรงดิ่งเข้าสู่ใจกลางของของฟรีสปินที่น่าตื่นตาตื่นใจในทันที

รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
ตัวเลือก 86% พร้อมการซื้อโบนัส™	triggerhappy	triggerhappyv186	86.14% - 86.15%
ตัวเลือก 94% พร้อมการซื้อโบนัส™	triggerhappy	triggerhappyv194	94.22% - 94.23%
ตัวเลือก 96% พร้อมการซื้อโบนัส™	triggerhappy	triggerhappyv100	96.58%

เกี่ยวกับ Big Time Gaming

ต้องใช้ BTG ในทุกสื่อเพื่อการตลาดและการสื่อสารทางข้อความของเกมร่วมกับ กระตุ้นความสุข, Win Exchange™ และการซื้อโบนัส™ เกมนี้รองรับการตั้งค่าความสูงและความกว้างของหน้าต่างตามที่คุณต้องการ ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เปิดเกมเวอร์ชันเดสก์ท็อปในหน้าต่างที่อัตราส่วน 16:9

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวเต็ม: [ที่นี่](#)